



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ มท. ๕๐๔๘๒

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๐๒๗

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดส่วนราชการในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรรณนะ) ประธานกรรมการ กขร. เป็นประธานการประชุม

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กขร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สป. [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” เรื่อง “สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเกษฎา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

**สรุปผลการประชุม**  
**คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙**  
**ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย**  
**วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ดิ깅สันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล**

\*\*\*\*\*

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
วาระที่ ๑ เรื่องที่ ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ	<p>ข้อสั่งการของ นรม.</p> <p>๑.๑ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาล ให้โฆษกกระทรวง ทุกกระทรวงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ผลการ ดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยชี้ให้เห็นถึง ผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๑.๒ การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ นรม. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามข้อสั่งการของ นรม. อย่างเคร่งครัด</p>	ทุกหน่วยงาน/ สน.สป.  ทุกหน่วยงาน
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๓.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) โดยมี งบประมาณ จำนวน ๒.๗๓๓๐ ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๓๓,๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๑ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๕ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๑๖.๑๕) แบ่งเป็น</p> <p>(๑) รายจ่ายประจำ จำนวน ๒.๑๘๔๑ ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๒,๖๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๖ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๑ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔)</p> <p>(๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๑๗,๙๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๐,๔๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๒.๘๖</p> <p><b>ประธานที่ประชุม (นายสุวัณธุ์ ตันยวรรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)</b> ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบภายในไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยหากไม่สามารถก่อกำหนดผู้รับผิดชอบได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด <b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>	ทุกหน่วยงาน
	<p>๓.๒ ข้อสั่งการของ นรม. ในการสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตณ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย คตณ. ได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประชุมดังกล่าว ให้ นรม. ทราบ และมีข้อสั่งการว่า “ให้ทุกหน่วยงานที่</p>	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>เกี่ยวข้องดำเนินการตามเสนอ และให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ติดตาม” มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ มท. ดังนี้</p> <p><b>(๑) กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ</b></p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ลดลงร้อยละ ๒๐.๒๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) และสามารถเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้รวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย</li><li>- กปน. และ กปก. ไม่มีการหยุดจ่ายน้ำแก่ประชาชนตลอดช่วงภัยแล้ง</li></ul> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b> โดยให้ มท. ร่วมกับ วท. นำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของท้องถิ่น เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรือเป็นเชื้อเพลิง ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรลุเป้าหมาย</p> <p><b>(๒) กลุ่มงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็น</b></p> <p><b>(๒.๑) กฎหมายผังเมือง</b> โดย นรม. เร่งรัดให้ มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม และแนวทางการดำเนินการจัดตั้งกรมการผังเมือง เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สปท. ได้ศึกษาและจัดทำร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยให้จัดตั้งขึ้นเป็นกรมการผังเมือง สังกัด มท. ซึ่งกำหนดให้การผังเมืองเป็นหลักการขึ้นและบูรณาการการพัฒนาประเทศ และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการผังเมือง</li><li>- คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้รวบรวมร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ มท. และ สปท. มาพิจารณาเป็นร่างเดียวกัน โดยมีหลักการตามมติ ครม. และข้อสั่งการของ นรม. นำเสนอ นรม. เพื่อสั่งการต่อไป</li></ul> <p><b>(๒.๒) กฎหมายสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินการ</b> โดยร่าง พ.ร.บ. อยู่ในระหว่างการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p><b>ปัญหา-อุปสรรค</b> เกิดความล่าช้าในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย เนื่องจากสาระของร่าง พ.ร.บ. มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ได้แก่ กค. มท. สธ. อก. ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นหลายครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>	<p>ปภ.</p> <p>กปน./กปก. สส./ยผ.</p> <p>ยผ./กพร.สป.</p> <p>สส./สกม.สป.</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๓.๓ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดย นรม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่ายฯ เสนอ เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์การภาครัฐการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารจัดการหน่วยงาน รับผิดชอบงานทาง</p> <p>(๑) สภาพปัญหา พบสภาพปัญหาหลายประการ เช่น การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการทางในพื้นที่ และการถ่ายโอนภารกิจงานทางให้แก่ อปท. ไม่เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจ เป็นต้น</p> <p>(๒) แนวทางปฏิรูป</p> <p>(๒.๑) กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยให้กรมทางหลวงรับผิดชอบทางสายหลัก กรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบทางสายรอง อปท. รับผิดชอบทางสายย่อย และ อปท. รูปแบบพิเศษให้ส่วนราชการในพื้นที่ส่งมอบเส้นทางในพื้นที่ให้ กทม./เมืองพัทยา ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ตนเอง</p> <p>(๒.๒) กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่าง อปท. โดยกำหนดกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อปท. และการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงานทางให้แก่ อปท. ไม่ถูกต้อง</p> <p>(๒.๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยให้กรมทางหลวงชนบทจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่นายช่างของ อปท. ทุกประเภท เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และจัดทำแผนที่เส้นทางในเขตความรับผิดชอบให้ทั่วถึงและแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน</p> <p>(๓) ข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่ายฯ โดยได้เสนอว่า เห็นด้วยกับการแบ่งอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดูแลทางหลวงสายต่างๆ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น นอกจากจะต้องพิจารณารายจ่ายของท้องถิ่นแล้ว ต้องพิจารณาถึงรายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บเองด้วย ทั้งนี้ ในประเด็นความซ้ำซ้อนระหว่างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน นั้น พ.ร.บ. ทางหลวง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งสามารถใช้กระบวนการ ทางงบประมาณควบคุมได้</p> <p><b>มติที่ประชุม รับทราบ</b></p>	<p>สถ./สตร.สป.</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p>	<p>๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) โดย มท. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กอ.รมน. ในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ มท. ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าวให้ กขร. เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ปก./สนผ.สป. (กตป.)</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p><u>ประธานที่ประชุม (นายสุวิพันธุ์ ตันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)</u> ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กขร. ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ</p>	
	<p>๔.๒ ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) กลไกของ มท. ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ แบ่งเป็น</p> <p>(๑.๑) ส่วนกลาง โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว มี ปมท. เป็นกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มี รอง ปมท. เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและผลผลิตข้าวครบวงจร มี ผต.มท. เป็นประธานคณะทำงาน</p> <p>(๑.๒) ส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด มี ผวจ. เป็นประธาน</p> <p>(๒) ผลการดำเนินงานของ มท. แบ่งเป็น</p> <p>(๒.๑) ช่วงการผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร</li> <li>- มีการลดต้นทุนการผลิต โดยได้ควบคุมค่าเช่านา/ลดค่าเช่านา ในพื้นที่ จำนวน ๓๔๐,๖๒๙ ไร่ เป็นเงิน ๒๐.๑๐ ล้านบาท สำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ สามารถลดค่าเช่านา จำนวน ๑๔,๔๔๓ ไร่ เป็นเงิน ๒.๙๖ ล้านบาท และมีโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒.๘๙ ล้านราย พื้นที่ จำนวน ๒๔.๔๔ ล้านไร่ เป็นเงิน จำนวน ๒๔,๔๔๑.๘๖ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) รวมทั้งมีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ โดย มท. ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน ๔๗ จังหวัด ๒๗๐ อำเภอ ๑,๒๐๗ ตำบล ๗,๕๐๘ หมู่บ้าน (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)</li> </ul> <p>(๒.๒) ช่วงการเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด จำนวน ๔๕๕ รายการ กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๑๗๕ กลุ่ม วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒๕๔.๒๘ ล้านบาท</li> </ul>	<p>ปค.</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>- มีการสำรวจจำนวนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ พร้อมกำลังการผลิต (ไร่/วัน) และราคาค่าบริการ โดยมีรถเกี่ยวข้าว จำนวน ๑๗,๓๘๒ คัน อัตราค่าบริการเฉลี่ย ๔๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมการค้าภายในดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> <p>- มีการปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยการจัดการ/ปรับปรุงลานตากข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดความชื้นของข้าวเปลือก และขอความร่วมมือโรงอบข้าว ลดราคาค่าอบความชื้นข้าวเปลือก รวมทั้งมีการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ให้เปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบประณีต ใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี</p> <p>- มีการตรวจตราการรับซื้อข้าวของผู้ประกอบการโรงสี โดยตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นของโรงสีข้าวให้มีมาตรฐาน รวมทั้งกำชับให้รับซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรม</p> <p>(๒.๓) ช่วงการตลาด มีการสนับสนุนการขายข้าวไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยมีการจัดสถานที่สนับสนุนการขายข้าวของเกษตรกรโดยตรง เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ มีการจำหน่ายข้าวโดยตรง จำนวน ๕๖ จังหวัด จำนวน ๗๕๔ แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วมฯ จำนวน ๔,๓๖๙ ราย จำหน่ายข้าวได้รวมจำนวน ๒,๒๙๙.๓๙ ตัน มีรายได้จากการจำหน่าย ๖๗.๓๑ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)</p> <p><b>ประธานที่ประชุม (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)</b></p> <p>ให้ทุกกระทรวงร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยให้กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมผลการดำเนินการช่วยเหลือในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ สำหรับในระยะยาวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการวางแผนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป</p> <p><b>มติที่ประชุม เห็นชอบ</b></p>	
<p>วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑ โดยกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการและแนวทางการนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เสนอรายงานต่อ ครม. ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ กขร. ได้กำหนดร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ ความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p><b>มติที่ประชุม รับทราบ</b></p>	<p>ปค./สนผ.สป. (กตป.)</p>